

## BÁO CÁO

### Tình hình đón Tết Nguyên đán Bình Thân và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bình Thân 2016; Công điện số 144/CD-TTg ngày 23/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bình Thân 2016 và các văn bản chỉ đạo của Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp tập trung thực hiện các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, đảm bảo cho nhân dân trong tỉnh đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn và tiết kiệm; tạo thêm phần khởi và quyết tâm triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 ngay từ đầu năm.

#### I. TÌNH HÌNH TẾT BÌNH THÂN NĂM 2016

##### 1. Tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

###### a) Công tác chuẩn bị phục vụ Tết:

- Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên Đán Bình Thân năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương xây dựng Phương án rà soát, đánh giá tình hình cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bình Thân 2016, với tổng trị giá hàng hóa chủ yếu dự trữ của các thành phần kinh tế phục vụ Tết ước khoảng 1.247 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

- UBND tỉnh đã ban hành phương án bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bình Thân năm 2016, với tổng kinh phí hỗ trợ bình ổn giá trên 28,8 tỷ đồng, trong đó: Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Định: 24 tỷ đồng, Công ty TNHH TM - SX - XNK Anh Nhật: 3 tỷ đồng để tham gia bình ổn giá các mặt hàng dầu ăn, bột ngọt, gạo, các loại bánh tết, lạp xưởng, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm và rau, củ, quả các loại để cung ứng đủ cho thị trường trong thời gian từ ngày 20/12/2015 đến 20/3/2016; tạm ứng cho 03 huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh trên 1,88 tỷ đồng (*huyện Vĩnh Thạnh 583,04 triệu đồng, huyện An Lão 810,7 triệu đồng, huyện Vân Canh 500 triệu đồng*) để thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho đồng bào miền núi trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhờ chủ động trong công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết của

các doanh nghiệp tốt nên tình hình lưu thông hàng hóa trên thị trường tỉnh trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 thông suốt, nguồn cung dồi dào, phong phú đa dạng về chủng loại, mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Sức mua của các tầng lớp nhân dân tăng cao làm cho thị trường sôi động, nhộn nhịp; các sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết là bánh kẹo, mứt, rượu, bia, nước giải khát các loại và hàng tiêu dùng khác được sản xuất trong nước với bao bì, kiểu dáng đẹp, chất lượng ngày càng cao đã đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

- Để kích cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tiếp tục triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá và tham gia tích cực Chương trình “*Tháng bán hàng khuyến mãi giảm giá*” trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để tạo kênh phân phối mới, góp phần kích cầu tiêu dùng và bổ sung lượng hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của các tầng lớp nhân dân vào thời điểm chuẩn bị đón Xuân năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 03 kỳ hội chợ và 03 phiên chợ: trong đó có 01 Hội chợ cấp tỉnh (Hội chợ Khuyến mại Bình Định tại thành phố Quy Nhơn từ ngày 24/12/2015 - 03/01/2016) và 02 Hội chợ cấp huyện (Hội chợ Xuân Tây Sơn 2016 và Hội chợ Xuân Hoài Nhơn); 03 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại các xã thuộc huyện Tây Sơn, An Nhơn, Hoài Nhơn đã thu hút được đông đảo người dân đến thăm quan, mua sắm, góp phần hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong nước và bình ổn thị trường.

Các Ban Quản lý chợ ở TP. Quy Nhơn, chợ trung tâm huyện lỵ, thị trấn đã tăng cường vận động tiêu thương bổ sung nguồn hàng tại các chợ khá phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các điểm mua bán hàng hóa, chủ yếu là kiểm tra về chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là trong thời điểm dự trữ hàng hóa với số lượng lớn, kiểm tra thực hiện việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết.

Đối với địa bàn miền núi: Công tác phục vụ hàng hóa thiết yếu cho đồng bào miền núi đã được các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức dự trữ, chuẩn bị chu đáo đủ lượng hàng hóa triển khai thực hiện theo phương án của UBND tỉnh phê duyệt. Từ ngày 19/01 - 06/02/2016 doanh số bán ra phục vụ Tết cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa của Cty TNHH Tổng Hợp An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh ước đạt khoảng 1,2 tỷ đồng.

*b) Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết:*

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước Tết được tăng cường, đã góp phần đáng kể ổn định thị trường và giá cả hàng hoá. UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng phục vụ Tết về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, định lượng bao gói, nhãn hiệu; kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, các mặt hàng rượu ngoại, xử lý, ngăn chặn thuốc lá ngoại nhập lậu, đồ chơi trẻ em nguy hiểm. Đã kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép, hàng lậu, hàng giả... trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 28/01/2016 đến ngày 03/02/2016, Chi cục QLTT đã kiểm tra tổng số 198 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 71 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 210 triệu đồng.

c) *Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết:*

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2016 tăng 1,45% so với cùng kỳ, tăng 0,06% so tháng trước, trong đó: nhóm lương thực tăng 0,45%; nhóm thực phẩm tăng 0,01%; nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,87%; nhóm giao thông giảm 2,99%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,41%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1 ước đạt 4.344,2 tỷ đồng, tăng 10,2% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ. Nhìn chung thị trường trước, trong và sau Tết ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến hay đầu cơ, găm hàng gây khan hiếm hàng hóa.

- Hầu hết các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết đều có chương trình khuyến mãi, giảm giá, tạo cho thị trường sôi động, nhộn nhịp. Mặc dù giá cả thị trường có tăng đối với một số mặt hàng như thực phẩm tươi sống, nước giải khát, bia, rượu (*đây là xu hướng chung hàng năm trong những ngày cận Tết*) nhưng nhìn chung không có sự tăng giá đột biến.

- Bắt đầu mừng 01 Tết, các Chợ trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại, hàng hóa tươi sống có nguồn cung dồi dào, đa dạng; bên cạnh đó, theo nhận định chung, ngày mừng 01 Tết là ngày tốt nên các cửa hàng kinh doanh tạp hóa đã khai trương kinh doanh, do vậy, một số hàng hóa công nghệ phẩm và tiêu dùng thiết yếu lưu thông liên tục. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu như thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rượu, bia trên địa bàn thành phố vẫn giữ nguyên mức giá như ngày 07/02/2016 (tức 29 Tết).

- Sau Tết (tức mừng 5 trở đi): Giá cả một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, tiêu dùng sau Tết tại một số chợ ở thành phố Quy Nhơn và các huyện, thị xã trong tỉnh đã trở lại như những ngày bình thường. Riêng tại TP. Quy Nhơn, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, đầu cơ găm hàng, tích trữ để trục lợi bất chính. Theo nhận định của các tiểu thương, giá cả sẽ ổn định trở lại bình thường sau rằm tháng Giêng.

## **2. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.**

- Tuy Tết nghỉ dài ngày nhưng tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được bố trí bảo vệ và tuần tra 24/24h trong các ngày Tết.

- Trước Tết, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tiến hành giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng lề đường làm nơi họp chợ, làm cho đường thông, hệ thoáng để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên đường. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra các nhà thầu đang thi công trên các tuyến đang khai thác và yêu cầu đưa các máy móc thiết bị, vật liệu ra khỏi phạm vi nền đường, vượt nổi và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp Tết trên các đoạn đang thi công.

- Trong và sau Tết, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra tình hình trật tự an toàn giao thông tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn tỉnh. Cơ bản trên địa bàn tỉnh không có trường hợp ùn tắc khách cục bộ tại các bến xe, nhà ga, không có trường hợp nào hành khách có nhu cầu mà không được phục vụ đi lại.

Nhìn chung, Tết năm nay công tác phục vụ vận chuyển khách đã được chuẩn bị rất sớm, chu đáo, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp kiên quyết nên đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Tổng số xe xuất bến trên địa bàn tỉnh từ ngày 06/02/2016 đến ngày 14/02/2016 (từ ngày 28 tháng 12 năm Ất Mùi đến mùng 07 tháng 01 năm Bính Thân) có 2.409 chuyến tương ứng 49.102 lượt HK, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Riêng tuyến từ Bình Định đi TP HCM bắt đầu từ ngày 10/02/2016 đến ngày 14/02/2016 có 363 chuyến tương ứng 14.699 lượt HK. Dự kiến lượng hành khách sẽ tăng cao vào ngày kế tiếp, nên các đơn vị vận tải đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện để vận chuyển khách, không để hành khách có nhu cầu đi lại mà không có phương tiện. Các đơn vị hoạt động xe buýt đã tăng số chuyến trong những ngày cao điểm do hành khách tăng đột biến vào các ngày Tết, cụ thể từ ngày 06/02/2016 đến ngày 14/02/2016 đã vận chuyển 114.778 lượt HK.

*Vận chuyển hành khách* tháng 01/2016 ước đạt 2.780,9 nghìn hành khách, luân chuyển 255,4 triệu hành khách.km, so với cùng kỳ vận chuyển tăng 2,1%, luân chuyển tăng 4,5%. *Vận chuyển hàng hóa* ước đạt 1.482,9 nghìn tấn, luân chuyển 236,3 triệu tấn-km, so với cùng kỳ vận chuyển tăng 9%, luân chuyển tăng 9,3%. Hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 770 nghìn TTQ, tăng 13,7% so với cùng kỳ; trong đó, hàng hóa thông qua cảng Quy Nhơn đạt 700 nghìn TTQ, tăng 15,1%, cảng Thị Nại đạt 70 nghìn TTQ, tăng 1,1% so với cùng kỳ.

- Trong các ngày Tết (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 07 tháng Giêng):

+ *Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội* xảy ra 12 vụ (tăng 03 vụ so cùng kỳ), trong đó: 07 vụ cố ý gây thương tích, 04 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ giao cấu với trẻ em; làm bị thương 10 người.

+ *Tai nạn giao thông*: Xảy ra 08 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 07 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ giảm 19 vụ, chết giảm 03 người, bị thương giảm 34 người.

+ *Tình hình thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ*: Các địa phương đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; chỉ đạo quyết liệt và ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trên địa bàn. Đã phát hiện, lập biên bản xử lý 03 trường hợp đốt pháo hoa tại thị xã An Nhơn; ngăn chặn 08 nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đốt đá cạc bia, thu giữ 01 kg đá cạc bia tại huyện Hoài Ân.

+ Đã xảy ra 06 vụ cháy tại các huyện Hoài Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh (mỗi nơi 01 vụ), thành phố Quy Nhơn (03 vụ) và đã được ngăn chặn kịp thời, không gây thiệt hại lớn.

### **3. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.**

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các cấp, các ngành đã tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, người có công, gia đình nghèo, gia đình bị thiệt hại do thiên tai; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn... Cụ thể:



- Về cứu trợ đồ lúa: Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương tích cực triển khai thực hiện các chính sách xã hội, công tác trợ cấp, cứu tế; nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo để đảm bảo mọi nhà đều có Tết. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ 1.300 tấn gạo đồ lúa tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của Chính phủ để cứu trợ cho 39.870 hộ nghèo khó khăn, neo đơn, hộ bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai (86.667 nhân khẩu), mức hỗ trợ là 15 kg gạo/nhân khẩu/tháng.

Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thăm và tặng các đối tượng Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn với hơn 15.665 suất quà, tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; đã chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tháng 02/2016 cho trên 39.000 người có công, kinh phí thực hiện gần 53 tỷ đồng để các đối tượng có tiền chi tiêu trong dịp tết, cấp tiền trợ cấp tháng 02/2016 cho 73.648 đối tượng xã hội trước Tết Nguyên đán, kinh phí thực hiện trên 44 tỷ đồng. Đồng thời, động viên nhân dân giúp đỡ các gia đình nghèo, khó khăn; tập trung các đối tượng lang thang cơ nhỡ xin ăn vào Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tạm quản lý để góp phần giữ gìn trật tự, mỹ quan đường phố trong dịp Tết.

- Nhân dịp Tết Nguyên Đán, lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã bố trí nhiều thời gian, quan tâm chu đáo hơn việc thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thăm và tặng quà cho các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết, các cơ sở bảo trợ xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ “Tiền khởi nghĩa”, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sỹ tiêu biểu, gia đình cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở Trường Sa, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã nghỉ hưu... tổng kinh phí trên 01 tỷ đồng. Các địa phương đã cấp kịp thời 50.394 suất quà của Chủ tịch nước tặng cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tổng số tiền trên 10,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện, thị xã, thành phố đã hỗ trợ trao tặng 12.250 suất quà, tương đương 4,1 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai. Hội Chữ thập đỏ Bình Định trao tặng 29.352 suất quà cho hộ nghèo, với tổng số tiền trên 10,2 tỷ đồng. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức trao tặng 282 suất quà do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tiền và hiện vật, tổng kinh phí 84,5 triệu đồng cho các đối tượng là người bị khuyết tật nặng và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức thăm và tặng 650 suất quà (200.000 đ/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, thăm tặng quà cho trẻ em đang được học tập, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Định, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm và Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, tổng kinh phí 136 triệu đồng.

#### **4. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.**

- Công tác phòng dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt. Ngành Y tế đã tích cực đôn đốc, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Phối hợp với các ngành, địa phương thành lập các đoàn kiểm tra việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp nước sinh

hoạt, thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất, pha chế, kinh doanh thực phẩm tươi sống; đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục truyền thông về VSATTP và các biện pháp phòng, chống bệnh nguy hiểm.

- Trong dịp Tết, dịch bệnh ở người không xảy ra, tính từ ngày 07/02 đến ngày 12/02/2016, các cơ sở y tế đã tổ chức phục vụ thường xuyên cho 2.829 bệnh nhân, đã khám cấp cứu, tai nạn cho 3.058 bệnh nhân trong và ngoài tỉnh, trong đó có 937 bệnh nhân tai nạn giao thông (tử vong 9 bệnh nhân) và một số nguyên nhân khác.

#### **5. Về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, du lịch, Việt kiều về quê ăn Tết và hoạt động thông tin tuyên truyền.**

- Từ trước Tết, các ngành, địa phương đã xây dựng chương trình và tổ chức triển khai các hoạt động văn hoá, thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh truyền hình mừng Đảng mừng Xuân. Tập trung công tác trang trí cổ động trực quan Panô, khẩu hiệu, phướn với nội dung: “Mừng Đảng Mừng Xuân Bình Thân 2016”, xây dựng đường hoa Thanh niên phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Tổ chức các hoạt động văn nghệ Mừng Đảng mừng Xuân. Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát Tuồng Đào Tấn và Đoàn Ca kịch bài chòi đã huy động lực lượng đạo diễn, diễn viên, cộng tác viên tham gia các chương trình hoạt động nghệ thuật chính của tỉnh và lưu diễn phục vụ các địa phương trong tỉnh. Tổ chức thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, võ cổ truyền, đua xe đạp, chạy việt dã, đua Thuyền..., tổ chức Hội sinh vật cảnh, Hội hoa xuân, Hội chợ vui xuân - các trò chơi dân gian: Đập âm, kéo co, đánh bài chòi dân gian, hô lô tô, xô cổ nhơn... tạo không khí vui tươi trong dịp vui Xuân, đón Tết của nhân dân.

- Đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Đền tế trời đất và các hoạt động kỷ niệm 227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, dâng hương các di tích lịch sử - văn hoá: Đền thờ Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân), đền thờ Đào Duy Từ, tổ chức lễ Hội Chợ Gò truyền thống mừng 1 Tết tại Tuy Phước, lễ hội kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, Chiến thắng Đồi 10...Tổ chức thành công Hội báo Xuân Bình Thân 2016, Dạ hội văn hoá - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân trong đêm giao thừa tại Quy Nhơn. Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Quy Nhơn.

- Về du lịch: Các đơn vị kinh doanh du lịch đã tích cực chuẩn bị các điều kiện nhằm phục vụ khách tham quan du lịch trong dịp Tết. Khách tham quan tại các điểm du lịch trong dịp Tết ước đạt trên 92.000 lượt khách (Hầm Hô, Ghềnh Ráng, Bảo tàng Quang Trung, Đền thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc và Đền tế Trời Đất). Tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 7.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ (khách nước ngoài và Việt kiều về ăn tết ước đạt trên 1.500 lượt khách, tăng 41% so với cùng kỳ).

- Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các cơ quan báo, đài hoạt động rất sôi nổi và tích cực, đã kịp thời phản ánh và đưa tin hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đi thăm, tặng quà và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng chính sách xã hội, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các đơn vị sản xuất kinh doanh và nhân dân địa phương, nhất

là đồng bào vùng sâu, vùng xa,...

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Công ty TNHH MTV truyền hình cáp Quy Nhơn đã tiếp sóng và phát lại các chương trình vui xuân, đón Tết của Đài tiếng nói Việt Nam, truyền hình Trung ương và các kênh giải trí, văn hóa, thể thao quốc tế; các đài địa phương đã xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương thuộc các chuyên mục mừng Đảng, mừng xuân khá phong phú; gắn việc vui xuân, đón tết với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhìn chung, các cơ quan báo, đài đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và tuân thủ khá nghiêm túc các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí trong dịp Tết Nguyên đán.

## **6. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị, địa phương và tình hình sản xuất kinh doanh trong dịp Tết.**

- *Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:* Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc không sử dụng công quỹ Nhà nước để biếu, tặng trong dịp Tết. Không tổ chức liên hoan, tiệc tùng và sử dụng xe ô tô công để phục vụ cho mục đích cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán.

Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 07/02/2016 (không kể thu vay, tạm ứng, thu ngân sách cấp dưới nộp lên, thu huy động đóng góp) đạt 661,7 tỷ đồng, đạt 11,8% dự toán năm và tăng 24,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu xuất, nhập khẩu đạt 41,5 tỷ đồng, đạt 4,2% dự toán năm, bằng 43,1% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 552 tỷ đồng, đạt 12,5% dự toán năm, tăng 28,9% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách đạt 878,9 tỷ đồng, đạt 11,1% dự toán năm, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Về chi ngân sách cấp tỉnh và hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đã đảm bảo tồn quỹ để chi tiền lương cho cán bộ, công chức; đảm bảo các khoản chi thường xuyên cấp thiết để các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động. Các khoản chi mua sắm, hội nghị, tiếp khách đều hạn chế đến mức thấp nhất và chi tổ chức ở những ngành thực sự cần thiết. Việc chi tiêu hội nghị vào dịp cuối năm của các đơn vị trực thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã tuân thủ theo chế độ do Nhà nước quy định.

- *Về sản xuất nông nghiệp:* Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 là 47.129 ha; tính đến ngày 04/02/2016 đã thực hiện được 48.122 ha, tăng 2,1% so với kế hoạch và tăng 01% so với cùng kỳ. Diện tích cây trồng cạn vụ Đông Xuân 2015-2016 đã thực hiện: Cây ngô 2.067 ha, cây lạc 5.137 ha, rau các loại 4.122 ha, đậu các loại 831 ha, đậu tương 30 ha, vùng 23,5 ha. Nhìn chung, tình hình sâu bệnh và dịch bệnh không ảnh hưởng lớn đến sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục.

- Trong tháng 01 năm 2016, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 5.520 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá ngừ đại dương đạt 225 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ.

- *Về tình hình sản xuất công nghiệp:* Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2016 tăng 4,77% so với tháng 12/2015 và tăng 9,51% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 23,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản

lý và xử lý rác thải tăng 119,5% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 01/2016 ước đạt 59,4 triệu USD, giảm 7,2% so với tháng 12/2015 và tăng 5,7% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng hơn so với cùng kỳ: Hàng dệt may tăng 28,8%, hàng nông sản khác tăng hơn 3 lần, hàng thủy sản tăng 12,2%, hàng gạo tăng 11,4%, hàng thủ công mỹ nghệ tăng hơn 2 lần... Kim ngạch nhập khẩu tháng 01/2016 ước đạt 18,1 triệu USD, giảm 34,9% so với tháng 12/2015 và tăng 53,8% so với cùng kỳ. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là gỗ và sản phẩm từ gỗ, thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu chế biến, phụ liệu hàng may mặc, phân bón.

- Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết từ ngày 05-06/02/2016, tức 27-28 Tết; sau Tết Nguyên đán, phần lớn các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất từ ngày 15/02/2016 (*tức mừng 8 Tết*). Nhìn chung sau Tết, các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất bình thường. Về tình hình lao động, dự kiến sau Tết sẽ không có biến động đáng kể.

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đều chuẩn bị vật chất chu đáo cho cán bộ, công nhân viên đón xuân, vui Tết, chi lương, tiền thưởng và quà cho người lao động trước khi nghỉ Tết. Mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn nhưng việc chi thưởng và quà Tết năm nay nhìn chung tăng so với Tết nguyên đán năm trước; đa phần các doanh nghiệp đều có mức thưởng Tết trung bình là 01 tháng lương (*tháng thứ 13 trong năm*); một số doanh nghiệp có mức thưởng bình quân cho người lao động khá cao như: Công ty TNHH ANT 11,7 triệu đồng (*là DN có mức thưởng cao nhất tính đến thời điểm báo cáo*); Công ty CP Dược TTB Y tế Bình Định 10,8 triệu đồng, cộng phần quà trị giá 600 nghìn đồng; Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Phú Tài 10 triệu đồng; Công ty TNHH Đức Hải 9,8 triệu đồng và thêm phần quà trị giá 350 nghìn đồng; Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn 8,2 triệu đồng và thêm phần quà trị giá 400 nghìn đồng; Công ty CP Thủy sản Bình Định 8 triệu đồng và thêm phần quà trị giá 2,7 triệu đồng... Một số doanh nghiệp có mức thưởng bình quân thấp như: Công ty CP VRG Đá Bình Định, Công ty CP SX TM Khải Vy Quy Nhơn, Công ty TNHH SX TM Minh Đạt, Công ty TNHH MTV Nhật Nam Hưng, HTX SX Đá xây dựng Bình Đề... đều có mức thưởng dưới 01 triệu đồng.

Một số doanh nghiệp có mức thưởng cho cá nhân cao như Công ty TNHH ANT có mức thưởng 72 triệu đồng (*là DN có mức thưởng cá nhân cao nhất tính đến thời điểm báo cáo*), Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam 68,1 triệu đồng, Công ty CP May Tam Quan 60 triệu đồng, Công ty CP Chế biến gỗ nội thất Pisico 40 triệu đồng, Công ty CP May Bình Định 35 triệu đồng, Công ty CP Dược TTB Y tế Bình Định 32 triệu đồng, Công ty CP Thủy sản Bình Định và Công ty TNHH Đức Hải đều có mức thưởng 30 triệu đồng.

Trong thời gian nghỉ Tết, tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều bố trí trực Tết 24/24h; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, sắp xếp, bố trí các loại vật tư, nguyên liệu, máy móc thiết bị đúng nơi quy định và không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong dịp Tết.

- Việc cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng trong dịp Tết được bảo đảm, Công ty Điện lực Bình Định và các đơn vị quản lý kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã



tiến hành củng cố, bảo dưỡng hệ thống lưới điện, các thiết bị điện, phát quang hành lang tuyến bảo vệ an toàn lưới điện, không để xảy ra sự cố về điện; vệ sinh, bảo dưỡng tất cả các trạm biến áp trong khu vực quản lý, tăng cường kiểm tra nguồn và lưới điện, có phương án gia cố, sửa chữa để nâng cao chất lượng cung cấp điện đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Đối với một số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa có lưới điện quốc gia, các địa phương và đơn vị đã bảo dưỡng, sửa chữa các máy phát điện tại chỗ để đảm bảo vận hành cung cấp điện phục vụ cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán.

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU TẾT BÌNH THÂN (THÁNG 2/2016)**

Sau Tết, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung ra quân thực hiện kế hoạch năm 2016 ngay từ những tháng, ngày đầu năm nhất là các giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; trước mắt tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, với quyết tâm giành thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân một cách toàn diện. Chỉ đạo chăm sóc lúa Đông Xuân, chú ý phòng chống dịch bệnh, chuột phá hoại. Tiếp tục trồng cây trồng cạn hết diện tích theo kế hoạch.

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; chú trọng thực hiện công tác tiêm phòng theo kế hoạch. Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Chỉ đạo tu sửa các ao hồ, xử lý môi trường, kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng tôm giống, hạn chế thấp nhất dịch bệnh tôm xảy ra.

2. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất giảm sút, gặp khó khăn về lao động, nguyên liệu, vốn, thị trường tiêu thụ... nhằm khôi phục và tăng trưởng sản xuất công nghiệp, xuất khẩu ngay từ những tháng đầu năm, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

3. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện sớm giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đẩy mạnh công tác quảng bá, kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch. Tiếp tục làm việc với nhà đầu tư để sớm triển khai dự án Khu phức hợp công nghiệp-thương mại-dịch vụ và đô thị VSIP.

4. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các công trình đã có trong kế hoạch, đặc biệt là Quốc lộ 19, Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe Trung tâm), khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý, Quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong, Trường giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Bình Định, Tổ hợp không gian khoa học, nhà máy thép Hoa sen Nhơn Hội – Bình Định...; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các khâu nhằm đơn giản hóa và rút ngắn thời gian làm các thủ tục đầu tư và xây dựng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp (về

quy hoạch, về chuẩn bị đầu tư, về các thủ tục pháp lý trong đầu tư và xây dựng...) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực.

5. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

6. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tổ chức giao quân đợt 1 năm 2016 đạt yêu cầu và chỉ tiêu đề ra.

7. Trên cơ sở các chương trình, đề án đã đăng ký thông qua Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2016, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo hoàn thành các Chương trình, đề án đã đăng ký đảm bảo chất lượng và thời gian quy định./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Địa phương (phía Nam);
- TT Tỉnh ủy;
- Văn phòng BCĐ Tây Nguyên;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- TT, các Ban HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UB Mật trận TQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, các cơ quan báo, đài;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, KI.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phan Cao Thắng**